
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564 

วัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 

*************************** 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายประสิทธิ์  จันทร์น้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
2 นายทรงเดช  จันทร์ศิริ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
3 นางสาวณัชนรีย์ภัทร  พันธุ์บุบผา เสขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
4 นายไพศาล  บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 1 
5 นางวันดี พวงภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 1 
6 นายปริญญา  นิ่มชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 2 
7 นายประสิทธิ์  โพธิ์ม่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 3 
8 นางสาววนิดา  โตสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 3 
9 นางสาวมยุรี  เหมือนเผ่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 4 

10 นางวันเพ็ญ  เฮงฮวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 4 
11 นายเสรี  รักษากลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 5 
12 นายสมชาย  บุญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 5  
13 นางมะลิ  เคนหล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 6 
14 นายน้อย  สรรพสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 6 
15 นายเสน่ห์  โฉมยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 7 
16 นางปินปินัทร์  โตสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 7 
17 นางกานติมา  น้อยเหน่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 8 
18 นายบุญชู  นิ่มตลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 9 
19 นายเกียรติศักดิ์  กลิ่นเกษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 9 
20 นางสุวิมล  พูลศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 10 
21 นายเลอสรรค์  มงคลกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 12 
22 นางชมัยพร  พูลบ่อโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 12 
23 นางอุไรวรรณ พวงภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 13   
24 นางวราภรณ์  พูลศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง หมู่ที่ 13   

 
 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  โฉมยา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
2 นายประยุทธ  โพธิ์ยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
3 นางชัยมณี  หลิมมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
4 นางพิชชาภรณ์  วงษ์นุช เลขานุการนายก อบต. 
5 นางอรัญญา  แจ่มทรัพย์ไพศาล ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายธีระทัศน์  รอดส าอางค์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นางสาวจีรภา  เกตุทิพย์ หัวหน้าส านักปลัด 
8 นางสุกัลยา  วงสวาห์ นายช่างโยธา 
9 นางสาวจิณณพัฒน์  นิ่มตลุง นักพัฒนาชุมชน 

10 นางสาวกาญจนา  ก้านนาค นักจัดการงานทั่วไป 
11 นางสาวธนิตาภรณ์  สิทธิทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล 
12 นางสาวรัตน์พร  งอกงามดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นางสาวประไพทิพย์  ช้างหัวหน้า เจ้าพนักงานธุรการ 
14 นางสาวปภัสสร  แย้มชูต ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
15 นางสาวเกศรินทร์  เพชร์สุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ 
16 นางเจนกีลา  เพ็ชร์ทองค า เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
17 นายมนตรี  รักษากลาง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
18 นายเมทนี  ผึ้งใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19 นายสมเกียรติ  บุญแต้ม ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
20 นายพยุห์พล  อยู่ทวี พนักงานขับรถยนต์ 
21 นายสมควร  ผึ้งใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 
22 นางสาววันวิภา  พูลศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
23 นางปรียาวัลย์  ผลประดิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
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เริ่มประชุมเวลา       10.00น. 

เลขานุการสภา อบต. ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปรากฏว่า   
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมประชุม จ านวน 22  
ราย ลา จ านวน 2 ราย ขาดการประชุมจ านวน – ราย ขอเข้าสาย
จ านวน 1 ราย จากนั้นเรียนเชิญ ประธานสภาอบต. กล่าวเปิดการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 และน าสมาชิกสภา 
อบต. สวดมนต์พร้อมกัน เสร็จแล้วเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายประสิทธิ์  จันทร์น้อย เรียนนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน วันนี้กระผมมี 
ประธานสภา อบต. เรื่องประชาสัมพันธ์ 1. เรื่อง ช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัส      

โคโรน่าโควิด – 19 ค่อนข้างเยอะ ขอให้ทุกคนไปไหนมาไหน           
ขอให้ระมัดระวังดูแลตัวเองด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 

นายประสิทธิ์  จันทร์น้อย สมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน 
ประธานสภา อบต. การประชุม ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร เชิญ 

ที่ประชุม ไม่ม่ี/รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564     
จ านวน 5  รายการ 

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  โฉมยา เนื่องจากมีความจ าเป็น ต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
นายก อบต. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ และขอโอน

งบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มจ านวน 2 รายการ รายละเอียดเชิญ      
ทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายชี้แจง ถึงเหตุผลของการโอนงบประมาณ 

นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา 1. ขอโอนลดจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
ปลัด อบต. ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน        

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศึกษาเพ่ือต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย 
ตั้งไว้จ านวน 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ จ านวน 19,400 
บาท ขอโอนลดจ านวน 8,000 บาท คงเหลือเงินจ านวน 11,400 
บาท 

 
/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อค
เกอร์ 18 ช่อง เพื่อเก็บเอกสารส านักงานกองช่าง จ านวน 1 ตู้    
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) จ านวน 8,000 
บาท เนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 

 2. โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง (เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 13,000 บีทียู ส าหรับกองคลัง  
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด)            
จ านวน 21,000 บาท  เนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้          
ตั้งจ่ายไว้ 

 ขอโอนลดจาก แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้จ านวน 620,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 529,700 บาท ขอโอนลดจ านวน 
21,000 บาท คงเหลือเงินจ านวน 508,700 บาท 

 3. โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV) สะพานหลัง จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) 
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย) จ านวน 
87,000 บาท เนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 

 ขอโอนลดจาก แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้จ านวน 620,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 508,700 บาท ขอโอนลดจ านวน 
87,000 บาท คงเหลือเงินจ านวน 421,700 บาท  

 4. โอนเพิ่ม ตั้งจ่าย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งานงบกลาง 
หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขึ้นบันใด จ านวน 12 
เดือน ตามระบบข้อมูลผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯลฯ    
จ านวน 421,700 บาท เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่าย 
ขอโอนลดจาก แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า 

/บ ารุงรักษาและปรับปรุง... 



-5- 

 
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้จ านวน 620,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 421,700 บาท ขอโอนลดจ านวน 421,7000 
บาท คงเหลือเงินจ านวน 0 บาท 
5. ขอโอนเพิ่ม ตั้งจ่าย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง    
หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันใด จ านวน 12 เดือน        
ตามรายข้อมูลผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
ยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ            
จ านวน 400,000 บาท เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่าย 
ขอโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้จ านวน 800,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
จ านวน 436,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 400,000 บาท   
คงเหลือเงินจ านวน 36,000 บาท  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ตามท่ี
เสนอข้างต้น (จ านวน 5 รายการ)     

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564 (จ านวน 1 รายการ) 

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  โฉมยา 1. ขอแก้ไข จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
นายก อบต. เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
112,000 บาท  

 ข้อความเดิม 
 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ตะลุง 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ตะลุง ขนาดกว้าง 

7.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ผนังกว้าง 13.00 เมตร สูง 3.50 
เมตร ตามแบบ อบต.ตะลุง ก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
จ านวน 112,000 บาท 

 ข้อความใหม่ 
 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ตะลุง 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ตะลุง โดยท าการ  

ต่อเติมอาคารด้านที่ 1 ผนังกว้าง 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร   
ด้านที่ 2 ผนังกว้าง 9.50 เมตร สูง 3.50 เมตร หลังคายืน่กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 14 เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด              
จ านวน 112,000 บาท  

ที่ประชุม มีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

/ประจ าปีงบประมาณ… 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ตามท่ีเสนอข้างต้น 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี    
(พ.ศ.2561 – 2565) จ านวน 3 รายการ 

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  โฉมยา สืบเนื่องจากได้มีประชาชนร้องขอ มายัง อบต. ในการวางท่อระบายน้ า 
นายก อบต. บริเวณบ้านนายสมควร ผึ้งใหญ่ ถึงบ้านนาย อเนก สงวนบุญ หมู่ที่ 8 

กรณีฝนตก เกิดน าท่วมขัง ท าให้ไม่สามารถใช้ทางสัญจรได้สะดวก 
กระผมก็มาดูแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่มีการบรรจุไว้ในแผน จึงไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขอปรับปรุงเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบสภาได้พิจารณา  
ดังนี้ 

 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสมควร ผึ้งใหญ่ 
ถึงบ้านนายอเนก สงวนบุญ หมู่ที่ 8 ต าบลตะลุง           
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อให้เกิดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง 
และเชื้อโรค 

 เป้าหมาย วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คศล. ส าเร็จรูป จ านวน 4 บ่อ ระยะทางยาว 86 เมตร           
จ านวน 80,000 บาท 

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
 ผลที่คาดหวังจะได้รับ ป้องกันน้ าท่วมขังก่อให้เกิดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง

และเชื้อโรค   

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี               
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ได้ตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  โฉมยา มีเรื่องแจ้ง ให้สมาชิกสภา อบต. ทราบ 
นายก อบต. - นายอ าเภอเมืองจะมาประชุม ชาวสวนกระท้อน ที่ อบต.          

และจะลงสวนกระท้อนของลุงแกะ นายอ าเภอเป็นห่วงชาวสวน
กระท้อน เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือโควิด 19 นายอ าเภอจะจัดสถานที่ด้านหน้าของที่ว่าการ
อ าเภอเมืองลพบุรี ให้ขาย และทางร้านต้องสวมแมส มีเจลแอลกอฮอล์ 
บริการให้แก่ลูกค้าด้วย อีกเส้นหนึ่ง สายลพบุรี – บ้านแพรก  
นายอ าเภอให้ อบต.ท าหนังสือขออนุญาตใช้ริมทางตั้งร้านชั่วคราว 
ขายกระท้อน ให้ทางหลวงชนบท การจัดงานกระท้อนปีนี้ไม่น่าจะมี 
แต่เราก็ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่า เทศกาล
กระท้อนของต าบลตะลุง เริ่มขึ้นแล้ว 

 - ส าหรับเครื่องสูบน้ า ที่ชลประทานมาตั้งให้ ตอนนี้ทางชลประทาน   

/ได้เก็บเครื่องไปแล้ว… 
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ได้เก็บเครื่องไปแล้ว และวันนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนวันแรก 

นายไพศาล  บุญรอด กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องการตลาด กระผมว่าตลาดนัดที่ว่าการอ าเภอ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เมือง เราน่าจะไปตั้งขายได้ ใครสนใจไปติดต่อเกษตรอ าเภอได้     

ท่านน่าจะให้ขายได้ ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ 

นางชัยมณี  หลิมมณี            วันนี้จะมาพูดเรื่อง โควิด – 19 ในต าบลของเรา ช่วงนี้งดจัดกิจกรรม 
รองนายก อบต. ทุกอย่าง ห้ามมีมหรสพ พวกเราเข้าใจสถานการณ์ด้วยว่าช่วงนี้เป็นช่วง

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ถ้าจะจัดจัดไม่เกิน 50 คน       
ขออนุญาตนายอ าเภอ ถ้า 100 คน ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทุกคนออกจากบ้าน สวมแมส หน้ากากอนามัย เราก็เป็นผู้น า        
เราก็ต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างก่อน งานศพ จัดได้ตามความเหมาะสม 
การเผาศพเราจะไม่ขึ้นไปบนเมรุ เพราะจะแออัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โควิด ถ้ามีบุคคลอ่ืนเข้ามาในหมู่บ้าน ให้แจ้ง  อสม. และสุดท้าย 
เอกสารแจกให้สมาชิกสภา อบต. ช่วยกรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการรับบริการฉีดวัคซีนต่อไป 

นางวราภรณ์  พูลศิริ อยากสอบถามว่าโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 13 ไปถึงไหนแล้ว  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  

ว่าที่รอยตรีบุญธรรม  โฉมยา        ตอนนี้ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งท่ีเราได้จ่ายขาดเงินสะสมไว้ 
นายก อบต.ตะลุง แล้ว เนื่องจากชาวบ้านบริเวณนั้น มีความต้องการท านา เนื่องจาก

บริเวณท่ีจะขุดลอก มีน้ าเข้าท่วมขังเยอะ มาจากฝนตกติดต่อกันหลาย
วันในช่วงที่ผ่านมา ถ้าชาวบ้านต้องการท านา ทาง อบต. ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ คงต้องรอให้ท านาเสร็จ แล้วแจ้งมาท่ี อบต. 
ทราบ เพื่อที่จะได้ด าเนินการโครงการต่อไป 

นายประสิทธิ์  จันทร์น้อย   สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 

ประธานสภา อบต. กระผมขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณ      
สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  

ปิดประชุมเวลา 13.00น. 
   

(ลงชื่อ) ณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา  ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา)  
                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง  
    
                             (ลงชือ่) ประสิทธิ์ จันทร์น้อย ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายประสิทธิ์  จันทร์น้อย)   
                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
 

/คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว  
 

       (ลงชื่อ)      ปิ่นปินัทธ์  โตสวสัดิ์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                (นางปิ่นปินัทธ์  โตสวัสดิ ์) 
 
                      (ลงชื่อ)    ประสิทธิ์  โพธิ์ม่วง      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายประสิทธิ์  โพธิ์ม่วง) 
 
                      (ลงชื่อ)     เสน่ห์  โฉมยา          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                (นายเสน่ห์  โฉมยา) 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

 

                                 (ลงชื่อ) ประสิทธิ์ จันทร์น้อย ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                      (นายประสิทธิ์  จันทร์น้อย) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
 
 
 

 
  
 
  
 


